

Số: /BTTTT - HTQT
V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU lần thứ 53 (năm 2024)

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 53 (năm 2024) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 là: *“Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”*. Chủ đề gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874 – 2024). (Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.”)

Lễ Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) và Lễ Trao giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào ngày 05/01/2024 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Để triển khai đồng thời cuộc thi trên cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và gửi kèm Thể lệ cuộc thi, các câu hỏi thường gặp về cuộc thi và nội dung hướng dẫn trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi. Các thông tin liên quan tới Cuộc thi có thể khai thác từ trang Fanpage chính thức của Cuộc thi (<https://www.facebook.com/cuochthivietthuupuvietnam>), chuyên trang về Cuộc thi trên website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn – chuyên trang về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU), của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn – chuyên mục Viết thư UPU) và Báo điện tử của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (www.thieunien.vn).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh, thành phố các địa phương,...) tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của địa phương, hướng dẫn và khuyến khích các em học sinh ở địa phương tham gia cuộc thi này.

Đầu mối liên hệ của thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, email: dtthuy@mic.gov.vn; tel: (024) 38229377/0904187879.

Trân trọng cảm ơn./.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bui Hoàng Phương (để b/c);
- Vụ GDCT-CTHSSV (Bộ GDĐT);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,
- Báo TNTP&Nhi đồng;
- Lưu: VT, HTQT (2), DT(70).

Triệu Minh Long